

Lò đốt rác xã Đông Công đảm bảo các thông số hoạt động trở lại

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt được khởi công xây dựng tại xã Đông Công, huyện Văn Yên vào tháng 10/2021. Đây là công trình xử lý rác thải sử dụng công nghệ đốt đầu tiên trên địa bàn tỉnh, với công suất 24 tấn/ngày đêm, tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ đồng; vận hành và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 1/2022. Tuy nhiên, chỉ sau gần 1 năm hoạt động, nhà máy đã phải tạm dừng do gây ô nhiễm môi trường, khói mù mịt, bốc mùi khét. Nguyên nhân được xác định: do vị trí công trình nằm ở khu đất có nhiều đồi gò bao quanh, khi có gió thổi thì khói thải của lò đốt không thoát lên cao được. Những ngày âm u, trời lạnh gió, khói thải bay là là tỏa đi khắp vùng, ảnh hưởng đến khu dân cư; việc phân loại rác còn có lúc chưa đảm bảo; việc xử lý khí thải của lò đốt chưa được triệt để nên dẫn tới mùi khét. Do phải sống trong cảnh ô nhiễm, độc hại, người dân Đông Công, đặc biệt là người dân thôn Gốc Quân đã có nhiều kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền.

Trước tình hình kể trên, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến hiện trường xem xét tình hình, đối thoại với người dân và trực tiếp chỉ đạo các ngành chức năng đầu tư, nâng cấp bổ sung các trang thiết bị để hoàn thiện lò đốt rác thải này và sẽ cho chạy thử nghiệm, khi các thông số như khói thải, nước thải đảm bảo mới cho vận hành, nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng về môi trường đối với đời sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, khi vận hành trở lại phải có quy trình, quy định rõ ràng và có sự tham gia giám sát của người dân.

Và rồi, sáng 19/4/2024, lò đốt chất



Công nhân lò đốt rác Đông Công vận hành dây chuyền.

thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Công, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận. Để lò đốt rác vận hành an toàn, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Đội vệ sinh môi trường đô thị tiến hành phân loại, hong, phơi toàn bộ lượng rác thải hiện có trong khu vực lò đốt, đảm bảo độ ẩm trước khi đưa vào lò đốt; thực hiện vận hành lò đốt theo đúng quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất...

Có mặt tại thôn Trung Tâm, xã Đông Công sau thời gian gần 3 tháng lò đốt rác hoạt động trở lại, chúng tôi ghi nhận: lượng khói bốc ra từ ống khói của lò đốt không nhiều, có màu trắng;

đặc biệt là không có mùi khét như trước đó. Một người dân ở thôn Gốc Quân cho biết: lò đốt đặt tại thôn Trung Tâm nhưng dân Gốc Quân mới là những người... "chịu trận"; tuy nhiên, đó là câu chuyện trước đây, giờ tình hình đã được cải thiện đáng kể và trước đây 10 phần này thì nay chỉ còn 1 đến 2 phần. Ông Trần Tuấn Hiến - Tổ trưởng Tổ đốt lò cho biết: "Vừa qua trời có mưa lớn nên rác rất ướt, anh em chúng tôi cũng đã hong rác cho khô bớt, quá trình đốt có cho thêm củi que và đặc biệt là hạn chế tối đa lượng rác vào lò (công suất khoảng 180 đến 200 kg rác/giờ) nhưng mùi khói vẫn chưa thể triệt để. Vừa là công nhân vận hành, vừa là người dân sống trên địa bàn xã; tôi thấy tình trạng đã được cải thiện đáng kể; mức độ như hiện nay là

chấp nhận được". Ông Cao Văn Minh - Trưởng thôn Trung Tâm đồng thời là thành viên Tổ giám sát lò đốt rác cho biết: "Các thành viên Tổ giám sát, nhất là những người sinh sống trên địa bàn xã làm việc rất trách nhiệm, thường xuyên có mặt tại lò đốt và lắng nghe ý kiến phản ánh của bà con nhân dân; khi có những thông tin chính xác thì đưa ngay lên Nhóm Zalo để Trưởng nhóm là đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nắm được và có ý kiến chỉ đạo kịp thời". Nhiều người dân ở xã Đông Công mà chúng tôi gặp đều đánh giá, tình trạng ô nhiễm tại lò đốt rác đã được cải thiện. Vấn đề cốt lõi nhất ở đây chính là công nhân vận hành phải đúng quy trình (ngày nắng, có gió, đặc biệt là khi rác khô) thì có thể tăng công suất đốt; ngược lại, ngày âm u, nồm trời, rác ướt thì hạn chế lượng rác vào lò, nhất là lúc lò mới khởi động, nhiệt độ còn chưa cao...

Có thể khẳng định, tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình đốt rác thải sinh hoạt ở Đông Công, huyện Văn Yên đã được xử lý; người dân trong khu vực, nhất là ở thôn Trung Tâm và Gốc Quân đã yên tâm; có được kết quả ấy là nhờ các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Văn Yên đã lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành kịp thời vào cuộc, xử lý dứt điểm, chỉ cho phép lò hoạt động trở lại khi các tiêu chuẩn về môi trường ở mức cho phép; chỉ đạo thành lập Tổ giám sát, trong đó người dân Đông Công là thành viên, là nòng cốt... Từ vụ việc tại lò đốt rác đặt tại xã Đông Công cũng cho chúng ta bài học kinh nghiệm đó là: phải lựa chọn đúng dây chuyền công nghệ, đáp ứng được yêu cầu (hiện nay công suất đốt tại lò đốt xã Đông Công chỉ là 150 đến 200 kg/giờ, tức khoảng 4,5 đến 5 tấn rác/ngày là quá nhỏ); quá trình xây dựng, lắp đặt, nhất là vận hành phải tuân thủ nghiêm quy trình do nhà sản xuất khuyến cáo.

LÊ PHIÊN

Kiểm kê đất đai trên cả nước từ ngày 1/8

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai năm 2024. Mục đích kiểm kê đất đai năm 2024 nhằm lượng hóa thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước; đồng thời, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Ngoài ra, việc kiểm kê sẽ cung cấp chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, các nhu cầu khác của Nhà nước, của xã hội, làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và của các cấp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. "Việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật về đất đai; bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế hiện trạng sử dụng đất", Chỉ thị yêu cầu.

Nội dung kiểm kê đất đai năm 2024 của từng đơn vị hành chính các cấp, theo Chỉ thị 22 bao gồm: diện tích các loại đất theo quy định và đối tượng đang quản lý, sử dụng đất; tình

hình quản lý, sử dụng đất sân golf; cảng hàng không, sân bay; khu vực sạt lở, bồi đắp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và các chuyên đề khác.

Việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua của từng địa phương và cả nước; nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại; đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thời điểm triển khai kiểm kê đất đai năm 2024 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2024. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 được tính đến hết ngày 31/12/2024.

Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 các cấp Chỉ thị yêu cầu: UBND cấp tỉnh quyết định thời gian hoàn thành, giao nộp kết quả kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho UBND cấp tỉnh trước ngày 31/3/2025 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/6/2025. Tổng kết, công bố kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 hoàn thành trước 30/9/2025.

B.T

Cảnh báo các website giả mạo ngân hàng để lừa đảo người dùng

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 6, qua rà soát, đơn vị này đã phát hiện 68 trang thông tin điện tử (website) giả mạo thương hiệu của các cơ quan, tổ chức để lừa đảo người dùng. Trong đó, có đến 28 website giả mạo ngân hàng, 2 website giả mạo trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 1 trang giả mạo website của Thanh tra Chính phủ.

Trong số 28 website giả mạo, có nhiều ngân hàng phổ biến tại Việt Nam như: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank); Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank)... Đáng chú ý, có đến 18 trang website giả mạo Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc

tế Việt Nam (VIBbank). Chuyên gia công nghệ của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết, bằng thủ đoạn tạo lập ra website giả mạo các cơ quan chức năng, tổ chức tài chính, ngân hàng, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đối tượng lừa đảo nhắm đến là tiền của người dân. Việc sử dụng website giả mạo để lừa đảo người dùng không chỉ gây thiệt hại cho người dân, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo website.

Trước tình hình tội phạm có xu hướng tiếp tục gia tăng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chủ động rà quét, phát hiện sớm các website lừa đảo giả mạo tổ chức của mình, cảnh báo sớm đến người dùng nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ chính thương hiệu của tổ chức.

B.T